

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Pháp chế tại kỳ họp thứ 6

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và sự phân công của Thường trực HĐND thị xã; qua giám sát ở một số địa phương, đơn vị kết hợp với việc thẩm tra báo cáo của UBND thị xã và các ngành trong khối nội chính trình tại kỳ họp, Ban Pháp chế HĐND thị xã nhất trí với các báo cáo trình tại kỳ họp và thống nhất nhận định, đánh giá thêm về tình hình thi hành Hiến pháp và pháp luật; tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương trong 6 tháng đầu năm 2022 trình kỳ họp thứ 6 - HĐND thị xã khóa VII như sau:

I. THẨM TRA CÁC BÁO CÁO CỦA UBND THỊ XÃ

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm 2022.

1.1. Tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội

1.1.1. Về Quốc phòng- Quân sự:

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường; Công tác xây dựng cơ sở cụm ATLC - SSCĐ và ANTT vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Công tác xây dựng LLVT các cấp tiếp tục được chú trọng, tổ chức huấn luyện bồi dưỡng về kỹ, chiến thuật nâng cao khả năng SSCĐ cho lực lượng DQTV, dự bị động viên. Hoàn thành đạt 33/33 chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ, giao quân đúng thời gian quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

* Ban Pháp chế kiến nghị:

- UBND thị xã chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung liên quan phục vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022 tại phường 2. Đề nghị BCH Quân sự thị xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tham mưu kiện toàn Chỉ huy trưởng BCH Quân sự phường An Đôn đảm bảo đúng quy định Luật DQTV năm 2019.

1.1.2. An ninh chính trị- TTATXH

Các hoạt động lễ nghi tôn giáo diễn ra thuần túy, tuân thủ các quy định của Nhà nước, địa phương. Công tác đấu tranh phản bác, vạch trần bản chất, âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, bất mãn thông qua mạng xã hội ngày càng phát huy hiệu quả. Đảm bảo an ninh trật tự phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ và 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp phòng ngừa và đấu tranh chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Công tác đấu tranh phòng - chống tội phạm được tăng cường. Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội được phát hiện, xử lý tập trung vào các loại hành vi: cố ý gây thương tích với tính chất mức độ thực hiện hành vi phạm tội liều lĩnh; tội phạm xâm phạm về sức khỏe, tính mạng, danh dự và nhân phẩm của con người, xâm phạm về sở hữu tài sản của người khác, tội phạm về ma túy giảm, tội phạm về đánh bạc và tổ chức đánh bạc tăng. Đối tượng vi phạm hành chính về sử dụng trái phép chất ma túy giảm so với cùng kỳ năm 2021 (giảm 9 vụ, giảm 67 đối tượng so với cùng kỳ năm 2021).

*Ban Pháp chế kiến nghị:

- Công an thị xã tiếp tục phát huy kết quả công tác đấu tranh, phòng ngừa và công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật; tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức tuần tra, phát hiện, tấn công, trấn áp, truy quét tội phạm, triệt phá các hoạt động, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, nhất là hoạt động của “tín dụng đen”, ma túy, cờ bạc, trộm cắp vật... góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

-Tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát để xử lý nghiêm minh kịp thời tội phạm và vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông trên các tuyến giao thông trên địa bàn.

1.2. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

- Công tác xây dựng chính quyền được UBND thị xã quan tâm thực hiện. Tiếp tục tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kịp thời kiện toàn bộ máy lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các phường xã; thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Công tác cải cách hành chính của thị xã đã được triển khai thực hiện quyết liệt. Công tác cải cách TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã được nâng cao, tỷ lệ hồ sơ sớm và đúng hạn đạt 98,3%, hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 30,1%. Ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh giúp công khai, minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính và hướng đến xây dựng Chính quyền điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

2. Báo cáo tình hình tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình đơn thư kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thị xã có giảm về số lượng đơn và vụ việc so với cùng kỳ năm 2021¹; Đơn thư trong nhân dân chủ yếu kiến nghị, phản ánh²; Nội dung đơn thư phản ánh liên quan đến lĩnh vực đất đai trong số lượng đơn thư tiếp nhận, không có đơn khiếu nại, tố cáo.

Xác định được tầm quan trọng trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, lãnh đạo Chính quyền địa phương từ thị xã đến cơ sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung giải quyết đơn thư; chính vì vậy tỷ lệ giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã đạt tỷ lệ 80.1% đơn thư tiếp nhận (51/63).

Nhìn chung hoạt động tiếp công dân, việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư được UBND thị xã và UBND các phường, xã thực hiện khá nghiêm túc. Đối với các vụ việc kiến nghị, phản ánh, UBND thị xã đã tiếp nhận, kịp thời chuyển đến đơn vị, cơ quan nghiên cứu, tham mưu UBND thị xã giải quyết, trả lời công dân đúng quy định.

Tuy vậy, tình hình đơn thư vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là trên lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng; Trách nhiệm phối hợp của một số phòng, ban, địa phương có thời điểm chưa tốt, nên còn những vụ việc thời gian giải quyết kéo dài³.

* Ban Pháp chế kiến nghị: Các đơn vị, phòng ban tham mưu UBND thị xã trong giải quyết đơn thư tăng cường công tác tham mưu, đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm các trường hợp kiến nghị, phản ánh chính đáng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã.

II. THẨM TRA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP

Qua giám sát và thẩm tra báo cáo các đơn vị trong khối nội chính, Ban Pháp chế nhận thấy mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong khối nội chính ngày càng được tăng cường. Quan điểm thống nhất trong quá trình giải quyết án, không có kháng nghị cùng cấp. Duy trì và thực hiện có hiệu quả hội nghị liên ngành, nhằm chủ động trao đổi, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nhằm đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

1. Báo cáo kết quả công tác Viện kiểm sát nhân dân.

Qua nghiên cứu Báo cáo số 189/BC-VKS của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã, Ban pháp chế cơ bản thống nhất với các nhận định của Viện kiểm sát nhân dân thị xã.

¹ Tiếp nhận trong kỳ 63 đơn. Đơn đủ điều kiện xử lý: 63 đơn giảm 7 đơn so với cùng kỳ năm trước

² Đơn kiến nghị, phản ánh 63 đơn

³ Đơn của ông Lê Sỹ Hùng và bà Hoàng Thị Ngọc Oanh; đơn bà Nguyễn Thị Thoi.

Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân thị xã đã phản ánh cơ bản đầy đủ về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật ở địa phương và kết quả công tác ngành 6 tháng đầu năm 2022, Viện kiểm sát đã giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố được thực hiện nghiêm túc⁴, công tác quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn⁵. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố; kiểm sát xét xử các vụ án hình sự; kiểm sát việc bắt tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình và kiểm sát thi hành án dân sự ... được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

* Ban Pháp chế kiến nghị:

-Tiếp tục phát huy, tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp, đảm bảo xử lý đúng luật các vụ, việc.

2. Đối với Tòa án nhân dân thị xã

Tòa án nhân dân thị xã thực hiện quyền tư pháp đã làm tốt nhiệm vụ xét xử, giải quyết các loại án đảm bảo theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng số án các loại Tòa án phải giải quyết là 73 vụ (giảm 13 vụ việc so cùng kỳ năm trước). Các loại án tập trung chủ yếu đó là: Án hình sự, án dân sự, án Hôn nhân & Gia đình, án hành chính⁶.

Án hình sự giảm 7 vụ, tăng 6 bị cáo so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt 50%. Các loại tội phạm tập trung vào: xâm phạm về sức khỏe, tính mạng, xâm phạm về sở hữu tài sản của người khác, đánh bạc, tội phạm về ma túy.

Việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đúng pháp luật, không xử oan, không bỏ lọt tội phạm. Hình phạt áp dụng đối với các bị cáo đảm bảo nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi và nhân thân của người phạm tội, đáp ứng yêu cầu phòng- chống tội phạm trong tình hình hiện nay; đồng thời thể hiện sự nghiêm minh trong việc áp dụng pháp luật.

⁴ Tổng số tin báo nhận và đưa ra phân loại xử lý 9 tin, Cơ quan CSĐT đã giải quyết 05 tin, 04 tin đang giải quyết theo luật định

⁵ Kiểm sát điều tra 23 vụ/ 34 bị can (tăng 04 vụ/ 7 bị can với cùng kỳ năm trước) Cơ quan điều tra đã xử lý 17 vụ/ 28 bị can, còn 06 vụ/ 6 bị can đang trong thời gian giải quyết.

⁶ Án hình sự 10 vụ/24 bị cáo, giảm 7 vụ/ tăng 6 bị cáo so với cùng kỳ; án dân sự phải giải quyết 28 vụ; tăng 8 vụ so với cùng kỳ. Án Hôn nhân & Gia đình với tổng số vụ phải giải quyết 35 vụ, giảm 11 vụ so với cùng kỳ.

Việc giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình đảm bảo tính khách quan, toàn diện, áp dụng đúng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự trong giải quyết các loại án trên; quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự được Tòa án bảo vệ.

Việc ra quyết định thi hành án, cho hoãn thi hành án được Tòa án thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định của Bộ luật hình sự, Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong năm không có án hủy tại cấp phúc thẩm, án sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán.

* Ban Pháp chế kiến nghị:

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án; đảm bảo việc ra bản án, quyết định đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ án dân sự, hành chính.

3. Đối với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã

Qua nghiên cứu báo cáo số 94/BC-CCTHADS ngày 22/6/2022, Ban pháp chế cơ bản nhất trí với những đánh giá về công tác thi hành án dân sự thị xã 6 tháng đầu năm 2022. Chi cục thi hành án dân sự thị xã đã làm tốt công tác kiểm tra, chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động của đơn vị, phối hợp với các cơ quan và chính quyền các cấp xác minh thống kê để tập trung giải quyết các vụ việc, chỉ đạo Chấp hành viên làm tốt công tác vận động, thuyết phục, góp phần hạn chế tối đa việc phải huy động lực lượng cưỡng chế thi hành án⁷.

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2022 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã được triển khai và thực hiện theo đúng quy định, chỉ đạo của ngành và địa phương. Đến nay cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, hiệu quả và chất lượng thi hành án từng bước được nâng lên.

Tuy vậy, quá trình thi hành án vẫn còn gặp những khó khăn nhất định: Số tiền có điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành được còn cao 97.3%.

* Ban Pháp chế kiến nghị:

- Chi cục THADS thị xã tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thi hành án, cưỡng chế thi hành án. Tập trung giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành. Quá trình tổ chức thi hành án, cưỡng chế đảm bảo đúng thủ tục, trình tự theo quy định pháp luật, không để phát sinh khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định ANCT- TTATXH trên địa bàn.

⁷ Chi cục thi hành án đã thu lý 116 việc, tổng số phải thi hành 116; số có điều kiện thi hành 87 việc, đã thi hành 53 việc; Tổng số tiền có điều kiện thi hành 12.744.279.000đ, số tiền chưa có điều kiện thi hành 2.767.970đ. thi hành án về tiền đạt tỷ lệ 2.7% số tiền có điều kiện thi hành. Đã ban hành 01 quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản.

II. THẨM TRA DỰ THẢO CÁC NGHỊ QUYẾT

1. Dự thảo nghị quyết về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng cuối năm 2022. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2023

1.1. Về cơ sở pháp lý: Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh 6 tháng cuối năm; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2023 được xây dựng đảm bảo các căn cứ pháp lý và đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

1.2. Nội dung dự thảo các Nghị quyết đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp và tình hình thực tế về phát triển Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh của địa phương; thể thức, kỹ thuật trình bày của các dự thảo Nghị quyết phù hợp với quy định.

Ban Pháp chế HĐND thị xã đề nghị HĐND thị xã xem xét, thông qua.

Trên đây là báo cáo thẩm tra về tình hình thi hành pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn thị xã và các dự thảo nghị quyết, Ban Pháp chế trình tại kỳ họp thứ 6 - HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 để đại biểu HĐND thị xã nghiên cứu xem xét./.

Nơi nhận:

- TT Thị ủy; TT HĐND thị xã;
- UBND; UBNDTQVN thị xã;
- Viện Kiểm sát, Tòa án, Chi cục THA, Công an, BCH Quân sự Thị xã;
- Các vị Đại biểu HĐND thị xã khóa VII
- Đại biểu mời tham dự kỳ họp HĐND TX
- Lưu: VT.

